



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

17 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 17 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,929 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,331,414 ราย รักษาหายเพิ่ม 5,255 ราย รักษาหายสะสม 2,227,266 ราย ยังรักษาอยู่ 82,210 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 13 ราย เสียชีวิตสะสม 21,938 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 328,606,754 (+1,922,338) ราย เสียชีวิต 5,557,488 (+3,953) ราย รักษาหาย 267,397,254 (+985,878) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ โควแวกซ์ สงมอบวัคซีนโควิด 19 ครบ 1 พันล้านโดส ให้ 144 ประเทศทั่วโลก ยุโรป เตือนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นซ้ำ ๆ เสี่ยงทำภูมิคุ้มกันอ่อนแอ อิหร่าน พบผู้ติดเชื้อโอมิครอน เสียชีวิต 3 รายแรก สหรัฐฯ นักวิทยาศาสตร์ในรัฐเท็กซัส เตรียมเปิดเผยสูตรการผลิตวัคซีนโควิด 19 คอร์บีแวกซ์ (Corbevax) มีประสิทธิภาพป้องกันสายพันธุ์ดั้งเดิมได้ 90% ป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ 80% เก็บในตู้เย็นปกติได้ มีต้นทุนการผลิตถูกเพียง 1.50 ดอลลาร์ฯ หรือราว 50 บาท อินเดีย ป่วยพุ่งติดโควิดวันเดียว 2.6 แสนคน

ประเด็นสำคัญ

1. ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, isaranews, sanook, sonthitalk, TNN, ch7, thestandard, thebangkokinsight, thailandplus)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. สรุปแนวโน้มสถานการณ์โควิด 19 ตามที่คาดว่าจะมีการระบาดหลังจากช่วงปีใหม่ เนื่องจากมีการเดินทางและมีเชื้อสายพันธุ์ Omicron ขณะนี้ครบ 14 วันแล้ว พบว่าช่วงสัปดาห์แรกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ขณะนี้แนวโน้มทรงตัวและค่อย ๆ ลดลง ขณะที่ผู้ป่วยหนักมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ส่วนผู้ใส่ท่อช่วยหายใจที่ป่วยหนักมากลดลงต่ำที่สุดเท่าที่เคยมี ส่วนการเตือนภัยโรคโควิดขณะนี้อยู่ในระดับ 4 ประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองแบบครบจักรวาล แผนการชะลอการระบาดถือว่าควบคุมได้ดี จึงต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกัน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนมารับวัคซีน และตรวจ ATK เป็นหลัก หากสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น จะพิจารณาลดระดับการเตือนภัยในระยะถัดไป รวมถึงเสนอ ศบค. ให้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ให้มากที่สุดและเร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, topnews)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ 16 ม.ค. เป็นวันแรกในรอบหลายเดือน ที่ไทยมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ต่ำกว่า 10 ราย ซึ่งเกิดจากหลายเหตุผล แต่สำคัญที่สุดคือ ตัวเลขผู้ป่วยอาการหนัก ผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจลดลงต่อเนื่องหลายเดือน รวมถึงการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมมากขึ้น ขอเน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงเข้ามารับวัคซีนบูสเตอร์โดสตามกำหนด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, js100)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ผ่าน 14 วัน แผนชะลอโควิด-19 ระบาดสามารถควบคุมได้ดี รัฐบาลเตรียม รพ.เพียงพอ รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น เตือน ประชาชนอย่าประมาท ป้องกันตัวเองตามมาตรการ VUCA

2. ไทยพบผู้ติดโอมิครอนเสียชีวิตรายแรก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, thebangkokinsight, springnews, kapook, sanook

- สสจ.สงขลา รายงาน พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดโอมิครอนเสียชีวิตคนแรกของจังหวัด เป็นผู้ป่วยติดเชื้อเพียงเพศหญิงวัย 86 ปี มีประวัติฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว 2 เข็ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 36 องศา, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ประชาไท, ผู้จัดการ, ntiontv, topnews, sanook, ch7, ntiontv, TNN, mcot, thebangkokinsight)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แจ้งสาเหตุกรณีดังกล่าวว่า เป็นการติดเชื้อจากคนในครอบครัวที่กลับมาเยี่ยมช่วงปีใหม่ ผู้เสียชีวิตอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 608 จึงขออย่าเตือนผู้ที่ต้องใกล้ชิดผู้ป่วยเพราะบาง ต้องเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคล และควรนำกลุ่มเปราะบางเหล่านี้มารับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

3. ปัญหาเตียงเต็ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, ch7, pptvhd36

- มีเคสสาวแคชเชียร์ติดโควิด 19 อาการเข้าขั้นกลุ่มสีเหลือง แม้จะทำประกันวงเงิน 1 ล้าน แต่ไม่มีโรงพยาบาลส่งต่อ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เพราะเตียงเต็มทั้ง รพ.รัฐและเอกชน กลุ่ม "อาสาสายไหมต้องรอด" เร่งช่วยเหลือ ดูแลอาการเบื้องต้นใช้เวลากว่า 3 ชม. จึงมี รพ. ต้อนรับรักษา เนื่องจากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น

4. ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็ก 5-11 ปี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (INN)

- ศธ. รายงานว่าจำนวนเด็กในกลุ่ม 5-11 ปี มี 5 ล้านคน จากการสุ่มสำรวจพบว่า ผู้ปกครองสมัครใจให้ลูกรับวัคซีนไฟเซอร์ร้อยละ 70 ยืนยันว่าวัคซีนที่ อย.รับรองปลอดภัย ฉีดได้ตามกำหนด การฉีดวัคซีนสำหรับทุกคนเป็นไปตามสมัครใจ และยืนยันว่าไม่ใช่เงื่อนไขการเข้าเรียนออนไลน์ หรือเอามากำหนดแนวทางการเรียนของเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย อย. อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5-11 ปี ปริมาณวัคซีน 10 ไมโครกรัม/โดส/คน คาดว่าจะเริ่มเข้ามาในประเทศประมาณปลายเดือน ม.ค.หรือภายในเดือน ก.พ. ไทยจะเป็นประเทศที่ 2 ของเอเชียที่ส่งวัคซีนมาใช้ในเด็กอายุ 5-11 ปี ส่วนวัคซีนเชื้อตายสำหรับเด็กทั้งซิโนแวคและซิโนฟาร์ม อย. กำลังเร่งขึ้นทะเบียน ต้องรอผ่านมติคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันก่อน เมื่อผ่านแล้วผู้ปกครองเลือกสูตรฉีดวัคซีนให้บุตรหลานด้วยความสมัครใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- กลุ่มคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ สาขาภาคเหนือ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง การรักษาสีผิวส่วนบุคคล เกี่ยวกับมาตรการบังคับฉีด วัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กนักเรียนที่บางทางโรงเรียนมีมาตรการห้ามเด็กที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนไปเรียนหนังสือ

5. รายงานคลัสเตอร์และการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ)

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกแถลงการณ์ พบบุคลากรและนักศึกษาติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มอีก 13 ราย ยอดสะสมแล้ว 98 ราย

- นครราชสีมา สั่งปิด 2 หมู่บ้าน สกัดคลัสเตอร์งานเลี้ยงสังสรรค์ ต.แก้งสนามนาง - โรงเรียนในรัศมีใกล้เคียงกับพื้นที่เสี่ยงขยายเวลาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่ออีก 7 วัน **บึงกาฬ** พบคลัสเตอร์ ร.ร.บ้านนาเจริญ กระจายไปหมู่บ้านใกล้เคียงติดเชื้อสะสมแล้ว 56 ราย และยังพบคลัสเตอร์บ้านดงบังบด-ห้วยมะยมต.นาดง อ.ปากคาด ผู้ป่วยสะสมรวม 17 ราย ขณะที่ รพ.บึงโขงหลง ประกาศปิดหอผู้ป่วยใน **ตราด** ประกาศปิดเกาะช้างชั่วคราว 17-19 ม.ค. 65 เนื่องจากปลัดอำเภอติดเชื้อโควิด 19 มีผู้เสี่ยงสูงต้องกักตัว 9 คน

- ศบค. ระบุ 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่สูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี ภูเก็ต นนทบุรี ปทุมธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ และระยอง ตามลำดับ

6. ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

- กรมควบคุมโรค ชี้แจงประเด็นฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี เป็นข้อมูลเท็จ ยืนยันยังคงฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่ประชาชนตามปกติ ไม่ได้มีการยุติการใช้วัคซีนตามที่กล่าวอ้าง

7. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน 2 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- จ.ร้อยเอ็ด พบศพ นายพานูวัฒน์ วิสัยนาม อายุ 43 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้อง ไม่ทราบสาเหตุ สอบสวนภรรยาทราบว่าเมื่อ 2 วันที่แล้ว สามีไปฉีดวัคซีนเข็มแรกใน อ.อาจสามารถ จากนั้นกลับมาที่ห้องพักและบ่นว่าร่างกายไม่ปกติ มีไข้สูงมาก นอนพักจนช่วงเช้าไปปลุกสามีแต่ปลุกไม่ตื่น กระทั่งทราบว่าเสียชีวิตแล้ว สงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของสามีมาจากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนหรือไม่

8. เบิกจ่ายค่ารักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

- กรมบัญชีกลางปรับปรุงการเบิกจ่าย กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด 19 มีการปรับลดราคา ทั้งการตรวจ RT-PCR และด้วยวิธีอื่นๆ รวมถึงค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ค่าห้องพัก ค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อรถและชุดป้องกันของจนท. มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 65

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, nationtv, thailandplus, mcot. thejournalistclub)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้ที่ต้องทำงานนอกบ้าน หรือไปทำธุระในพื้นที่สาธารณะ เมื่อกลับถึงบ้านให้ปฏิบัติตัวดังนี้ 1) ล้างมือทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน 2) ถอดรองเท้าหรือหาที่เก็บรองเท้าไว้นอกบ้าน 3) ถอดและทำ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความสะอาดหน้ากากผ้า ส่วนหน้ากอกอนามัย ทั้งในถังขยะมีฝาปิด และควรล้างมือให้สะอาดทันที 4) เมื่อเข้ามาในตัวบ้านให้อาบน้ำ สระผม 5) ไม่ควรสัมผัสกับบุคคลในบ้าน และ 6) หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ สสจ.ลำปาง จัดทีมหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ให้บริการฟรี ตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อโควิด 19 เพื่อจ่ายยาแผนไทยในการดูแล ฟื้นฟูสุขภาพอย่างปลอดภัย วันที่ 18 ม.ค. 65 ณ เซ็นทรัลลำปาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, สปริงนิวส์, thebangkokinsight</p> <p>- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ข้อความว่า 16 ม.ค. 65 ผู้เสียชีวิตจากโควิดของไทยลดลงต่ำสุดในรอบหลายเดือน เหลือเพียง 9 ราย ในขณะที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มอยู่ในลักษณะทรงตัว การระบาดระลอกที่ 4 ขณะนี้ได้ผ่านไปแล้วครึ่งเดือน ถือว่าเข้าสู่ระลอกใหม่เต็มตัว โดยมีสายพันธุ์โอไมครอนเป็นสายพันธุ์หลักแทนที่ไวรัสสายพันธุ์เดลต้าแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขต (EOC) 50 เขต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับและนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น มีเป้าหมายการเข้าถึงผู้ป่วยภายใน 12 ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถโทร.สายด่วนโควิด (EOC) 50 เขต เพื่อประสานการเข้ารับการรักษา</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ภารกิจหัวใจติดปีก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ คั้นปากอยากเล่า</p> <p>- นอกจากบทบาทรัฐมนตรีคุมงานด้านสธ. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ยังมีภารกิจหัวใจติดปีก ที่ทำหน้าที่กัปตันเครื่องบิน ขับเครื่องบินส่วนตัวพาทีมแพทย์และพยาบาลไปรับอวัยวะหัวใจที่ได้รับการบริจาคกลับมามอบให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับอวัยวะเหล่านี้เพื่อต่อชีวิต ซึ่งจะทำการกิจติดปีกทุกครั้งที่มีโอกาส โดยนำทีมแพทย์และพยาบาลทำการกิจจนสำเร็จลุล่วงในทุกครั้ง สร้างความสุข ความอึดอเมหัวใจ และได้บุญในการต่อชีวิตคน</p>	-
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360°) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์)</p> <p>- หลังจากที่เกิดข้อถกเถียงในกรณีความเห็นแตกต่างในประมวลกฎหมายยาเสพติด 2564 ซึ่งสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเห็นว่าประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถปลูกกัญชาได้ หากฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดี ขณะที่พรรคภูมิใจไทยผู้ผลักดันนโยบายกัญชาเสรี ยืนยันว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติดไม่ได้มีเนื้อหาที่กำหนดกัญชาเป็นเสพติด ดังนั้น ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกได้โดยถูกกฎหมาย ด้านนายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานกรรมการ (กมธ.) สาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ได้หารือกับ กมธ.ถึงประเด็นดังกล่าว ได้ข้อสรุปว่า ในวันที่ 20 ม.ค. จะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ เลขาธิการ ป.ป.ส. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มาหารือ เชื่อว่าจะเป็นทางออกที่ดี สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ คอลัมน์ เสียงประชาชนปฏิรูปตำรวจ)</p> <p>- ประชาชนจำนวนมากแทบทั้งประเทศได้หลงเข้าใจผิดว่า กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดผิดกฎหมายไทยอีกต่อไป เนื่องจากแม้กัญชาไม่ได้ถูกกำหนดว่าเป็นยาเสพติดไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพติดแล้ว แต่ก็ยังคงถือเป็นยาเสพติดตามกฎหมายลำดับรองอยู่ สรุปก็คือ การครอบครองหรือเสพกัญชา ถ้าจะไม่ให้เป็นความผิดตามกฎหมายก็คือ ต้องมีแต่ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และรากเฉพาะที่มีแหล่งผลิตซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐแล้วเท่านั้น เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ในส่วนอื่นๆ เช่น ใบ ช่อดอกและเมล็ด ยังคงถือเป็นยาเสพติดประเภท 5 มีโทษทางอาญาตามที่บัญญัติไว้ ซึ่งรัฐต้องยกเลิกหรือแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อน</p>	
<p>สปสช. ปรับหลักเกณฑ์ชุดประสาทหูเทียมในเด็กต่ำกว่า 5 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์(มติชน)</p> <p>-สปสช. ปรับหลักเกณฑ์การจ่ายรายการอุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในเด็กต่ำกว่าอายุ 5 ปี ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 จากการจ่ายเป็นเงิน เป็นการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ และยังเห็นชอบให้เพิ่มเติมการจัดหารายการชุดประสาทหูเทียม เป็นรายการตามแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 30 ชุด วงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท โดยหลังจากนี้ สปสช.จะแจ้งไปยังเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาล (รพ.) ราชวิถี เพื่อดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมต่อไป</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ)</p> <p>- ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อ.ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี เผย งานวิจัยใหม่จาก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สหรัฐอเมริกาตีพิมพ์วารสารการแพทย์ Thorax โดยการนำข้อมูลผลสำรวจนักเรียนมัธยมปลายจำนวน 2,090 คน และติดตามนักเรียนกลุ่มนี้ยาวถึง 5 ปี ถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ทำการศึกษาแบบติดตามระยะยาว มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสอง จากการที่มีคนที่อยู่บ้านเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้า กับอาการผิดปกติทางระบบเดินหายใจ จากการศึกษาพบแนวโน้มจะป่วยเป็นหลอดลมอักเสบเพิ่ม 40% และอาการหายใจลำบากเพิ่ม 53% และที่สำคัญผลของการได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองนี้ก็ยังปรากฏชัดเจนขึ้นในคนที่ไม่เคยมีประวัติสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้ามาก่อน ซึ่งในกลุ่มนี้หากได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามือสองในบ้านจะเพิ่มความเสี่ยงเกิดหลอดลมอักเสบสูงขึ้นถึง 3 เท่า</p> <p>ผลการศึกษาค้างนี้ว่า คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายหรือเป็นแค่ไอน้ำ แต่แท้จริงแล้วในไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีอย่างน้อย 50-100 ชนิด ซึ่งสารเหล่านี้บดของพวกเราไม่ชอบ เพราะมันไม่ดีต่อปอด ทำลายปอดและก่อให้เกิดโรค โดยตัวอย่างสารเคมีในไอระเหยบุหรี่ไฟฟ้า ได้แก่ นิโคติน โพรพอลีไกลคอล สารก่อมะเร็ง อะโครลีน ไดอะเซทิล โลหะหนัก เช่น นิกเกิล ตะกั่ว ดีบุก และที่สำคัญคือ สารอนุภาคขนาดเล็กมากที่สามารถแทรกซึมผ่านถุงลมปอดเข้าสู่กระแสเลือดได้ ซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพทั้งสิ้น</p>	
<p>ไขหวัตนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการออนไลน์)</p> <p>-องค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกร้องให้ทางการเงินเร่งดำเนินการยับยั้งการระบาดของ ไขหวัตนกสายพันธุ์ H5N6 หลังพบผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาและเพิ่มความเสี่ยงที่จะติดต่อกันระหว่างคน รายงานระบุว่าพบผู้ป่วย 5 คน เมื่อเดือนธ.ค. 64 ในจำนวนนี้ 4 คนมีความใกล้ชิดกับสัตว์ปีก และเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนว่า คนที่ห้าติดเชื้อได้อย่างไร เบื้องต้นในกลุ่มผู้ติดเชื้อเสียชีวิตแล้ว 2 ราย ติดเชื้อเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. เข้ารักษาตัวในรพ.เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. และเสียชีวิตในวันที่ 24 ธ.ค.</p>	